

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ศาลมีคำสั่งว่า นายสุรศักดิ์ บุตรวงศ์ เป็นคนไร้ความสามารถ
และให้อยู่ในความอนุบาลของ นายสุวรรณ บุตรวงศ์

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ ๒๐๐/๒๕๖๗

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ ๓๐๘/๒๕๖๗

ด้วย นายสุวรรณ บุตรวงศ์ ผู้ร้อง อายุ ๖๔ ปี อาชีพ ทำนา อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า นายสุรศักดิ์ บุตรวงศ์ เป็นคนไร้ความสามารถและแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล

ศาลประกาศวันนัดไต่สวนแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้าน

ทางไต่สวนผู้ร้องนำสืบประกอบพยานเอกสารข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ร้องเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนายสุรศักดิ์ บุตรวงศ์ โดยเป็นบุตรของนายบัวโย บุตรวงศ์ กับนางจันทร์ บุตรวงศ์ โดยนางจันทร์ถึงแก่ความตายแล้ว นายบัวโยกับนางจันทร์มีบุตรด้วยกัน ๔ คน คือ ผู้ร้อง นายบุญ บุตรวงศ์ นายสุรศักดิ์ และนายสมปอง บุตรวงศ์ นายสุรศักดิ์จดทะเบียนสมรสกับนางสาวสาริณี แว่วเสียง เป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๒ ระหว่างสมรสไม่มีบุตรด้วยกัน เดิมนายสุรศักดิ์รับราชการตำรวจชั้นประทวนที่สถานีตำรวจภูธรมาตาพุด จังหวัดระยอง และอยู่อาศัยร่วมกันกับภริยาที่ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อประมาณ ๑๐ กว่าปีที่แล้วนายสุรศักดิ์ประสบอุบัติเหตุขีรถจักรยานยนต์คว่ำตกเหวที่จังหวัดระยอง ได้รับอันตรายสาหัส ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนต้องทำการผ่าตัดสมอง ต้องใส่สายยางในศีรษะ ไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่ทางราชการให้นายสุรศักดิ์รับราชการตำรวจต่อไปโดยให้ช่วยราชการในส่วนที่ทำงานได้ แต่อาการของนายสุรศักดิ์ไม่ดีขึ้น และทรุดลงเรื่อย ๆ ช่วงแรกภริยาของนายสุรศักดิ์เป็นผู้ดูแลที่จังหวัดระยอง ต่อมาผู้ร้องทราบจากเพื่อนร่วมงานของนายสุรศักดิ์ว่าภริยาของนายสุรศักดิ์ดูแลรักษาไม่ดีอาจมีผลต่อการรักษาอาการของนายสุรศักดิ์ ผู้ร้องจึงไปรับตัวนายสุรศักดิ์เพื่อนำมาดูแลรักษาที่บ้านของผู้ร้องที่บ้านนาจาน

ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยภริยาของนายสุรศักดิ์ไม่ได้เดินทางมาด้วย และไม่ได้ดูแลรักษาหรือช่วยเหลือและไม่เคยเดินทางมาเยี่ยมหรือติดต่อกับนายสุรศักดิ์ ผู้ร้องและญาติ เป็นผู้ดูแลนายสุรศักดิ์ตลอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๕ ปี ผู้ร้องและญาติไม่สามารถติดต่อกับนางสาวสาริณีได้จนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้น นายสุรศักดิ์ป่วยด้วยโรคเบาหวานต้องรักษามาโดยตลอด เมื่อประมาณกลางปี ๒๕๖๖ แพทย์ทำการตัดขาซ้ายบริเวณเหนือข้อเข่าขึ้นไปเพื่อรักษาชีวิตนายสุรศักดิ์ และนายสุรศักดิ์ได้ลาออกจากราชการตำรวจในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ หลังจากตัดขาแล้วนายสุรศักดิ์ มีอาการทรุดลงเรื่อย ๆ มีอาการสมองเสื่อม และมีอาการทางสมองเพิ่มมากขึ้น พูดสื่อสารรู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ ต่อมาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผู้ร้องพานายสุรศักดิ์ ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี แพทย์วินิจฉัยว่าหลอดเลือดสมองอุดตัน และมีอาการสมองฝ่อจากหลอดเลือดสมองอุดตัน เคยมีโพรงน้ำคั่งในสมอง และแพทย์ทำการผ่าตัดใส่สายยางในสมอง ปัจจุบันนายสุรศักดิ์ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สื่อสารกับบุคคลอื่นไม่ได้ ไม่สามารถประกอบกรงานใด ๆ ด้วยตนเองได้ ขาดความรู้สึกผิดชอบ นายสุรศักดิ์มีเงินบำนาญจากการลาออกจากราชการเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท และนายสุรศักดิ์มีเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๒๓๔๐๗๔๐๒๘๒ โดยทางราชการโอนเงินบำนาญของนายสุรศักดิ์เข้าบัญชีธนาคารดังกล่าว ผู้ร้องประสงค์ที่จะนำเงินดังกล่าวมาใช้ดูแลรักษานายสุรศักดิ์ ปัจจุบันนายสุรศักดิ์อาศัยอยู่กับผู้ร้อง ผู้ร้องเป็นผู้ดูแลอุปการะมาโดยตลอด การยื่นคำร้องเป็นคดีนี้ ผู้ร้องได้รับความยินยอมจากบิดาของนายสุรศักดิ์ และพี่น้องร่วมบิดามารดาทุกคนแล้ว ส่วนนางสาวสาริณีภริยานายสุรศักดิ์นั้นไม่สามารถติดต่อกับได้ และไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดจึงไม่อาจขอความยินยอมได้ ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นผู้ซึ่งศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า นายสุรศักดิ์มีความบกพร่องด้านการสื่อสาร ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง หรือทำกิจวัตรประจำวันได้ แพทย์มีความเห็นและวินิจฉัยว่านายสุรศักดิ์เป็นโรคสมองเสื่อม และหลอดเลือดสมองอุดตัน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ถือเป็นผู้ที่ไร้ความสามารถในการดำเนินกิจการด้วยตนเอง อันเกิดจากอาการผิดปกติในการรับรู้และตอบสนอง จึงเป็นบุคคลวิกลจริต เมื่อมารดาของนายสุรศักดิ์ถึงแก่ความตายแล้ว ส่วนบิดาและบรรดาพี่น้องร่วมบิดามารดาทุกคนก็ให้ความยินยอมในการที่ผู้ร้องยื่นคำร้องเป็นคดีนี้ และคดีนี้ศาลได้ประกาศวันนัดไต่สวนตามระเบียบแล้ว ไม่มีผู้ใดยื่นคำคัดค้าน

ผู้ร้องซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนายสุรศักดิ์ และเป็นผู้ดูแลอุปการะให้ที่พักอาศัย พานายสุรศักดิ์ไปรักษาตัวกับแพทย์ตามกำหนดนัดมาโดยตลอด โดยทำการดูแลนายสุรศักดิ์มากกว่า ๕ ปี และผู้ร้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เห็นสมควรให้นายสุรศักดิ์อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง

จึงมีคำสั่งว่า นายสุรศักดิ์ บุตรวงศ์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของนายสุวรรณ บุตรวงศ์ ผู้ร้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๑๕๖๙/๑วรรคสอง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประพิณพงศ์ พงษ์ทัตศิริกุล

ผู้พิพากษา